

Số: 237/KH-UBND

Long Biên, ngày 11 tháng 6 năm 2021

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19” trên địa bàn quận Long Biên

Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 24/3/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19” trên địa bàn thành phố Hà Nội và Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 08/01/2021 về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận Long Biên năm 2021, Ủy ban nhân dân quận Long Biên ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19” trên địa bàn Quận như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Phổ biến rộng rãi các qui định của pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19 nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn Quận nâng cao nhận thức, ý thức nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19.

Tìm ra những biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Quận, tạo diễn đàn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai và thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19 của Quận.

Cuộc thi nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 9/11 trên địa bàn quận Long Biên năm 2021.

2. Yêu cầu:

Kết hợp triển khai Cuộc thi với việc tuyên truyền các qui định của pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19: Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; Luật Khám, chữa bệnh; Luật Bảo hiểm y tế; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung năm 2019), văn bản pháp luật qui định về phòng, chống dịch COVID-19, qui định về xử phạt vi phạm hành chính, xử lý hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến dịch COVID-19; Các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Thông điệp “5K”;... đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn Quận.

Cuộc thi cần được tổ chức với tinh thần nghiêm túc, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, huy động được sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn Quận.





II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI VÀ THỜI HẠN NỘP BÀI THI

1. Đối tượng:

Là công dân Việt Nam từ đủ 12 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn Quận trừ thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo và những bộ phận cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức Cuộc thi.

2. Nội dung thi:

Nội dung thi gồm các qui định pháp luật liên quan trong phòng, chống dịch COVID-19: Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; Luật Khám, chữa bệnh; Luật Bảo hiểm y tế; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung năm 2019), văn bản pháp luật qui định về phòng, chống dịch COVID-19, qui định về xử phạt vi phạm hành chính, xử lý hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến dịch COVID-19; Các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Thông điệp “5K”;....

Đề thi gồm 02 phần thi với 21 câu hỏi, cụ thể như sau:

- **Phần thi trắc nghiệm:** Gồm 20 câu, mỗi câu 01 điểm. Người dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn với thời gian tối đa là 30 phút. Phần thi trắc nghiệm được phần mềm chấm điểm tự động, kết quả phần thi được hiển thị ngay sau khi người dự thi hoàn thành phần thi gồm: Tổng điểm thi trắc nghiệm và thời gian hoàn thành phần thi.

- **Phần thi tự luận:** Gồm 01 câu, tối đa 10 điểm. Người dự thi trả lời 01 câu hỏi tự luận bằng hình thức viết bài không quá 1.500 từ

Thời gian gửi bài tự luận: Ngay sau khi hoàn thành phần thi trắc nghiệm và phần thi tự luận hoặc gửi phần thi tự luận sau nhưng phải trước thời hạn 24h00 ngày 01/8/2021 (Người dự thi có thể soạn thảo trực tiếp câu trả lời trên phần mềm Cuộc thi hoặc đính kèm bài dự thi được chuẩn bị sẵn dưới hình thức file điện tử theo các định dạng sau: .doc, .docx)

3. Hình thức thi:

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên môi trường mạng internet.

Người dự thi tham gia thi trực tuyến trên website của Cuộc thi: <https://timhieuphapluatpccovid-19.hanoi.gov.vn/> và được kết nối trên Cổng giao tiếp điện tử Thành phố; Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố (<https://pbgdpl.hanoi.gov.vn/>), Báo Kinh tế và Đô thị.

Thiết bị sử dụng: Máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh có kết nối internet.

Cách thức đăng ký: Mỗi người dự thi chỉ được đăng ký, sử dụng duy nhất 01 tài khoản dự thi bằng tiếng Việt có dấu bảo đảm thông tin chính xác theo Giấy khai sinh hoặc theo chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu. Các thông tin đăng ký cụ thể như sau:

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan Quận, phường: Họ và tên, giới tính, ngày-tháng-năm sinh, CMTND/CCCD/hộ chiếu, đơn vị công tác, điện thoại.

- Đối với người dân: Họ và tên, giới tính, ngày - tháng - năm sinh, CMTND/CCCD/hộ chiếu, địa chỉ thường trú/tạm trú, điện thoại.

- Đối với học sinh các trường trên địa bàn Quận: Họ và tên, giới tính, ngày-tháng-năm sinh, CMTND/CCCD/hộ chiếu, quận/huyện/thị xã, tên trường, điện thoại.

Lưu ý: Đối với người dự thi dưới 18 tuổi chưa có căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc không có số điện thoại thì có thể điền số căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc số điện thoại của người thân của mình (ông, bà nội; ông, bà ngoại; bố, mẹ; anh, chị ruột)

4. Các thức thi:

a. Đối với bài thi trắc nghiệm:

Sau khi đăng nhập tài khoản, người dự thi trả lời bài thi trắc nghiệm gồm 20 câu được lựa chọn ngẫu nhiên trong Bộ đề thi được thiết kế sẵn. Thời gian làm bài dự thi tối đa là 30 phút. Thời gian được tính từ lúc người dự thi bắt đầu thi cho đến khi bấm nút kết thúc nộp bài thi trắc nghiệm.

Trong quá trình thi, người dự thi được tham gia thi thử trắc nghiệm nhiều lần và chỉ được nộp bài để tham gia thi trắc nghiệm chính thức 01 lần.

Hết thời gian theo qui định, hệ thống tự động kết thúc bài thi của thí sinh

Trong quá trình tham gia dự thi, trường hợp do lỗi kỹ thuật, thí sinh không làm được hết bài dự thi, thí sinh được đăng ký lại để tham gia dự thi

b. Đối với bài thi tự luận

Bài viết không quá 1.500 từ và nộp phần thi tự luận ngay sau khi hoàn thành bài thi trắc nghiệm. Trường hợp nộp sau thời gian thi trắc nghiệm thì điền lại đầy đủ thông tin để lấy kết quả thông tin phần thi trắc nghiệm sau đó nộp bài thi tự luận nhưng phải nộp trước thời hạn 24h00 ngày 01/8/2021.

5. Thời gian tham gia Cuộc thi:

Thời gian tham gia dự thi trên hệ thống website của Cuộc thi tại địa chỉ <https://timhieuphapluatpccovid-19.hanoi.gov.vn/> bắt đầu từ ngày 20/6/2021

Thời gian kết thúc nhận bài dự thi trên hệ thống website của Cuộc thi tại địa chỉ <https://timhieuphapluatpccovid-19.hanoi.gov.vn/> 24h00 ngày 01/8/2021.

Tùy tình hình thực tế, Ban tổ chức cuộc thi thành phố Hà Nội có thể gia hạn thời gian tham gia Cuộc thi.

6. Bài thi không hợp lệ:

Bài dự thi mà thí sinh đăng ký tài khoản không đúng với nội dung thông tin cá nhân hoặc sử dụng các hình thức can thiệp trái phép hệ thống phần mềm trong quá trình dự thi

Bài thi có phần thi tự luận quá 1.500 từ, photocopy, sao chép của bài dự thi khác, bài dự thi giống nhau, sử dụng tiếng nước ngoài, nộp quá hạn so với qui định, làm bài không đúng đối tượng

Lưu ý: Đối với người tham gia dự thi cố ý chia sẻ thông tin của người khác để dự thi, nhờ người khác thi hộ hoặc thi hộ người khác, có hành vi vi phạm đạo đức, thuần phong, mỹ tục làm ảnh hưởng đến tính nghiêm túc, công bằng, khách quan và an toàn của Cuộc thi thì không được công nhận kết quả thi

7. Cách thức chấm thi:

Ban giám khảo Cuộc thi cấp Quận triển khai chấm sơ khảo bằng hình thức lựa chọn 1000 bài dự thi hợp lệ có phần điểm thi trắc nghiệm cao nhất, có tham gia bài thi tự luận để chấm phần thi tự luận, gồm 700 bài dự thi đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên và 300 bài dự thi đối với người dưới 18 tuổi. Nếu có nhiều bài thi cùng đạt điểm cao thì xét tiếp tiêu chí thời gian hoàn thành nhanh nhất phần thi trắc nghiệm, có tham gia bài thi tự luận để chọn đủ 1.000 bài thi

Ban giám khảo Cuộc thi cấp Quận lựa chọn 100 bài dự thi có điểm cao nhất gồm 70 bài dự thi của người từ đủ 18 tuổi trở lên và 30 bài dự thi của người dưới 18 tuổi gửi về Ban tổ chức Cuộc thi của Thành phố (qua Sở Tư pháp – cơ quan Thường trực Cuộc thi) trước 15h00 ngày 15/8/2021 để chấm vòng chung khảo

III. THỜI GIAN, TIẾN ĐỘ TỔ CHỨC CUỘC THI

(Có biểu tiến độ kèm theo)

1. Từ ngày 11/6/2021 đến ngày 19/6/2021

Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi đến các phòng, ban, ngành, đoàn thể của Quận, UBND các phường, các trường học, các doanh nghiệp, các đơn vị trên địa bàn Quận.

Gửi tài liệu thông tin về Cuộc thi và tài liệu tham khảo phục vụ Cuộc thi (Thẻ lệ Cuộc thi, hướng dẫn dự thi, bộ câu hỏi Cuộc thi và gợi ý đáp án phần câu hỏi thi trắc nghiệm và câu hỏi tự luận, tài liệu tham khảo để trả lời câu hỏi...) đến các phòng, ban, ngành, đoàn thể của Quận, ủy ban nhân dân các phường, các trường học, các doanh nghiệp, các đơn vị trên địa bàn Quận để tuyên truyền, phổ biến thông tin về Cuộc thi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn Quận.

Đăng tải thông tin và tài liệu tham khảo trên Cổng thông tin điện tử của Quận để phục vụ Cuộc thi.

Phát động Cuộc thi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn Quận tham gia Cuộc thi.

Biên soạn, photocopy tài liệu thông tin, tài liệu tham khảo về Cuộc thi, tài liệu tuyên truyền liên quan trong phòng, chống dịch COVID-19: Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; Luật Khám, chữa bệnh; Luật Bảo hiểm y tế; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung năm 2019), văn bản pháp luật qui định về phòng, chống dịch COVID-19, qui định về xử phạt vi

phạm hành chính, xử lý hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến dịch COVID-19; Các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Thông điệp “5K”;.... phát đến các hộ gia đình trên địa bàn Quận để làm tài liệu tuyên truyền phục vụ Cuộc thi và làm tài liệu tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Quận.

2. Từ ngày 20/6/2021 đến 24h00ph ngày 01/8/2021

- Các đối tượng tham gia dự thi làm bài thi.
- Thành lập Ban giám khảo Cuộc thi cấp Quận

3 Từ ngày 02/8/2021 đến ngày 14/8/2021

Thực hiện chấm vòng sơ khảo Cuộc thi cấp Quận (Kết thúc chấm thi 11h00ph ngày 15/8/2021)

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG CUỘC THI DO BAN TỔ CHỨC CUỘC THI CẤP THÀNH PHỐ TRAO TẶNG

Các cá nhân, tập thể đạt giải thưởng được trao giấy Chứng nhận của Ban tổ chức Cuộc thi cấp Thành phố và phần thưởng

- Giải tập thể: Dành cho các cơ quan, tổ chức, địa phương có số người tham gia cao nhất, có hình thức tổ chức tốt việc tuyên truyền về Cuộc thi gồm:

03 giải nhất, mỗi giải: 10.000.000 đ

07 giải nhì, mỗi giải: 7.000.000 đ

10 giải ba, mỗi giải: 5.000.000 đ

- Giải cá nhân: Gồm:

* Đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi

01 giải nhất, mỗi giải: 6.000.000 đ

02 giải nhì, mỗi giải: 3.000.000 đ

05 giải ba, mỗi giải: 2.000.000 đ

10 giải khuyến khích, mỗi giải: 1.000.000 đ.

* Đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên

02 giải nhất, mỗi giải: 6.000.000 đ

05 giải nhì, mỗi giải: 3.000.000 đ

15 giải ba, mỗi giải: 2.000.000 đ

25 giải khuyến khích, mỗi giải: 1.000.000 đ.

Mức giải thưởng của Cuộc thi còn có thể điều chỉnh tăng từ nguồn xã hội hóa (nếu có)

V. KINH PHÍ CUỘC THI

Kinh phí tổ chức Cuộc thi được UBND Quận giao cho phòng Tư pháp theo Quyết định số 7668/QĐ -UBND ngày 21/12/2020 của UBND quận Long Biên về

việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 của quận Long Biên (Nguồn kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật).

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Tư pháp – Cơ quan thường trực cuộc thi

Tham mưu cho UBND Quận xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện, tổ chức Cuộc thi đảm bảo đúng quy định.

Gửi tài liệu thông tin về Cuộc thi và tài liệu tham khảo phục vụ Cuộc thi đến các phòng, ban, ngành, đoàn thể của Quận, ủy ban nhân dân các phường để tuyên truyền, phổ biến thông tin về Cuộc thi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn Quận.

Phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể của Quận, UBND các phường tổ chức thông tin về Cuộc thi và tài liệu tham khảo phục vụ Cuộc thi, phát động Cuộc thi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn Quận tham gia Cuộc thi.

Biên soạn, photocopy tài liệu thông tin, tài liệu tham khảo về Cuộc thi, tài liệu tuyên truyền liên quan trong phòng, chống dịch COVID-19: Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; Luật Khám, chữa bệnh; Luật Bảo hiểm y tế; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung năm 2019), văn bản pháp luật qui định về phòng, chống dịch COVID-19, qui định về xử phạt vi phạm hành chính, xử lý hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến dịch COVID-19; Các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Thông điệp “5K”;.... phát đến các hộ gia đình trên địa bàn Quận để làm tài liệu tuyên truyền phục vụ Cuộc thi và làm tài liệu tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Quận.

Tham mưu UBND Quận thành lập Ban Giám khảo Cuộc thi cấp Quận thực hiện chấm vòng sơ khảo

2. Phòng Giáo dục & đào tạo Quận:

Tổ chức triển khai Cuộc thi đến các trường học trên địa bàn Quận. Gửi tài liệu thông tin về Cuộc thi và tài liệu tham khảo phục vụ Cuộc thi đến các trường học trên địa bàn Quận. Phát động Cuộc thi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên của các trường học trên địa bàn Quận. Phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên (thuộc đối tượng dự thi) của các trường học trên địa bàn Quận tham gia dự thi.

3. Văn phòng HĐND & UBND Quận:

Thực hiện việc đăng tải thông tin và tài liệu tham khảo của Cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử Quận để phục vụ Cuộc thi

4. Phòng Văn hóa và Thông tin:

Hướng dẫn đài truyền thanh các phường bố trí thời lượng phù hợp tuyên truyền các nội dung tài liệu thông tin về Cuộc thi và tài liệu tham khảo phục vụ Cuộc thi.

5. Phòng Y tế:

Phối hợp với phòng Tư pháp biên soạn nội dung tài liệu thông tin, tài liệu tham khảo về Cuộc thi, tài liệu tuyên truyền liên quan trong phòng, chống dịch COVID-19: Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; Luật Khám, chữa bệnh; Luật Bảo hiểm y tế; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung năm 2019), văn bản pháp luật qui định về phòng, chống dịch COVID-19, qui định về xử phạt vi phạm hành chính, xử lý hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến dịch COVID-19; Các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Thông điệp “5K”;... để làm tài liệu tuyên truyền phục vụ Cuộc thi và làm tài liệu tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Quận.

6. Phòng Tài chính - Kế hoạch:

Có trách nhiệm hướng dẫn phòng Tư pháp, các phòng, ban, ngành, đoàn thể của Quận và UBND các phường sử dụng nguồn kinh phí theo đúng quy định.

7. Các phòng, ban, ngành của Quận:

Tổ chức tuyên truyền, thông tin về Cuộc thi và tài liệu tham khảo của Cuộc thi, phát động Cuộc thi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị mình quản lý. Đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia dự thi. Xem xét đánh giá ý thức tham gia Cuộc thi của cán bộ, công chức, viên chức là một trong những tiêu chí xem xét đánh giá cán bộ, công chức hàng tháng.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận và các tổ chức chính trị-xã hội:

Tổ chức tuyên truyền, thông tin về Cuộc thi và tài liệu tham khảo của Cuộc thi, phát động Cuộc thi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị mình quản lý. Hướng dẫn, động viên hội viên mình ở cơ sở tích cực tham gia Cuộc thi.

9. Đề nghị Ban Tuyên giáo Quận uỷ:

Chỉ đạo, định hướng đưa tin bài tuyên truyền về nội dung Cuộc thi trên hệ thống đài truyền thanh các phường và Cổng thông tin điện tử của Quận.

10. Đề nghị Liên đoàn lao động Quận:

Tổ chức tuyên truyền, thông tin về Cuộc thi và tài liệu tham khảo của Cuộc thi đến các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn Quận, phát động Cuộc thi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn Quận tham gia hưởng ứng Cuộc thi.

11. UBND các phường:

Căn cứ nội dung nhiệm vụ nêu tại Kế hoạch của UBND Quận, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, chi tiết. Tổ chức tuyên truyền, thông tin về Cuộc thi và tài liệu tham khảo của Cuộc thi bằng nhiều hình thức. Tổ chức phát động Cuộc thi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị và Nhân dân của địa phương tham gia hưởng ứng Cuộc thi. Đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên

chức, người lao động của đơn vị tham gia dự thi, xem xét đánh giá ý thức tham gia Cuộc thi của cán bộ, công chức, viên chức là một trong những tiêu chí xem xét đánh giá cán bộ, công chức hàng tháng.

Phối hợp với phòng Tư pháp phát tài liệu thông tin, tài liệu tham khảo về Cuộc thi, tài liệu tuyên truyền liên quan trong phòng, chống dịch COVID-19: Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; Luật Khám, chữa bệnh; Luật Bảo hiểm y tế; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung năm 2019), văn bản pháp luật qui định về phòng, chống dịch COVID-19, qui định về xử phạt vi phạm hành chính, xử lý hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến dịch COVID-19; Các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Thông điệp “5K”;.... phát đến các hộ gia đình trên địa bàn Quận để làm tài liệu tuyên truyền phục vụ Cuộc thi và làm tài liệu tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Quận.

Chủ động bố trí kinh phí để tổ chức triển khai Cuộc thi tại đơn vị.

UBND Quận đề nghị Ban Tuyên giáo Quận uỷ, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội; yêu cầu trưởng các phòng, ban, ngành của Quận, Chủ tịch UBND các phường và các đơn vị có liên quan nghiêm túc tổ chức triển khai Kế hoạch này./.

Nơi nhận:

- Đ/c Chủ tịch UBND Quận;
- Các đ/c PCT UBND Quận;
- Ban Tuyên giáo Quận uỷ;
- UBMTTQ Quận;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các phường;
- Lưu VP, CNTT (10b) *th*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đinh Thị Thu Hương



1788. 1789. 1790.

**ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN LONG BIÊN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**BIỂU TIẾN DỘ THỰC HIỆN
Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19”
trên địa bàn quận Long Biên**

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2021 của UBND quận Long Biên)

TT	Nội dung thực hiện	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Thời gian hoàn thành
1	Tham mưu UBND Quận Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi đến các phòng, ban, ngành, đoàn thể của Quận, UBND các phường, các trường học, các doanh nghiệp, các đơn vị trên địa bàn Quận.	Phòng Tư pháp	Các phòng, ban, ngành, đoàn thể của Quận, UBND các phường, các trường học, các doanh nghiệp, các đơn vị trên địa bàn Quận.	Trước ngày 14/6/2021
2	Tổ chức tuyên truyền, phát động Cuộc thi đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn Quận	Phòng Tư pháp	Các phòng, ban, ngành, đoàn thể của Quận, UBND các phường, các trường học, các doanh nghiệp, các đơn vị trên địa bàn Quận.	Thường xuyên trong tháng 6, 7, 8 năm 2021
3	Gửi tài liệu thông tin về Cuộc thi và tài liệu tham khảo phục vụ Cuộc thi (Thế lệ Cuộc thi, hướng dẫn dự thi, bộ câu hỏi Cuộc thi và gợi ý đáp án phần câu hỏi thi trắc nghiệm và câu hỏi tự luận, tài liệu tham khảo để trả lời câu hỏi...) đến các phòng, ban, ngành, đoàn thể của Quận, ủy ban nhân dân các phường, các trường học, các doanh nghiệp, các đơn vị trên địa bàn Quận để tuyên truyền, phổ biến thông tin về Cuộc thi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ	Phòng Tư pháp	Các phòng, ban, ngành, đoàn thể của Quận, ủy ban nhân dân các phường, các trường học, các doanh nghiệp, các đơn vị trên địa bàn Quận	Trước ngày 20/6/2021



	trang, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn Quận.			
4	Đăng tải thông tin và tài liệu tham khảo trên Cổng thông tin điện tử của Quận để phục vụ Cuộc thi.	Văn phòng HĐND&UBND Quận		Trước ngày 20/6/2021
5	Biên soạn, photocopy tài liệu thông tin, tài liệu tham khảo về Cuộc thi, tài liệu tuyên truyền liên quan trong phòng, chống dịch COVID-19: Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; Luật Khám, chữa bệnh; Luật Bảo hiểm y tế; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung năm 2019), văn bản pháp luật quy định về phòng, chống dịch COVID-19, qui định về xử phạt vi phạm hành chính, xử lý hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến dịch COVID-19; Các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Thông điệp “5K”;.... phát đến các hộ gia đình trên địa bàn Quận để làm tài liệu tuyên truyền phục vụ Cuộc thi và làm tài liệu tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Quận.	Phòng Tư pháp	Phòng Y tế, UBND các phường	Trước ngày 20/6/2021
6	Thực hiện làm bài thi		Các đối tượng dự thi	Từ ngày 20/6/2021 đến 24h00ph ngày 01/8/2021
7	Tham mưu UBND Quận thành lập Ban Giám khảo cuộc thi cấp Quận chấm vòng sơ khảo	Phòng Tư pháp	Các phòng, ban, ngành, đoàn thể của Quận, UBND các phường	Trước ngày 22/7/2021
8	Tổ chức chấm sơ khảo	Phòng Tư pháp	Các thành viên Ban Giám Khảo	Từ ngày 02/8/2021 đến ngày 14/8/2021
9	Tổng hợp, báo cáo kết quả Cuộc thi về Thành phố.	Phòng Tư pháp	Các thành viên Ban Giám Khảo	Xong trước 15h00 ngày 15/8/2021